



ที่ มค (ส.อบต.) ๘๑๓๐๑ /ว ๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐

๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ได้ออกประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ไม่เกินสิบห้าวัน

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก จึงขอแจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองจิก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ไม่เกินสิบห้าวัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมนี้ ส่วนวันเวลาประชุมสภาจะมีหนังสือแจ้งให้ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองจิก ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกันหา คลังใหญ่)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

งานกิจการสภา อบต. หนองจิก

โทรศัพท์ ๐ - ๔๓๗๗ - ๐๕๒๕

โทรสาร ๐ - ๔๓๗๗ - ๐๑๔๘



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
เรื่อง ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๖

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทความรู้ความเข้าใจระหว่างคณะผู้บริหารฯ พนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนใน การปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ สถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก จึงขอเชิญประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
หมายเหตุ แต่งกายชุดสุภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกันทา คลังใหญ่)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก